



อิทธิพลพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้หลายจังหวัดประเทศไทยน้ำท่วม โหมดการเดินทางทางบกหลายเส้นทางจมน้ำ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) อีพเดทวันละหลายรอบแจ้งเส้นทางผ่านได้/ผ่านไม่ได้ ให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทาง พร้อมระดมกำลังช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชน ❀❀❀ **บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)** ออก

ประกาศหยุดเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ-หล่มสักชั่วคราว ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้วเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วโดยสารได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม...พร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถบางสายและงดเข้ารับส่งในสถานีเดินรถสุขโขทัยเพราะน้ำท่วมสูง ❀❀❀ **ด้าน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)** แจ้งน้ำท่วมเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีบ้านเหนือจตุรพักตรพิมาน-จตุรัส ส่งผลกระทบต่อให้ขบวนรถในเส้นทางสายอีสาน (สายหนองคาย) ผ่านไม่ได้ ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางสายหนองคายช่วงสถานีบ้านเหนือจตุรพักตร-



จตุรัส ไปใช้เส้นทางชุมทางแก่งคอย-นครราชสีมา-ชุมทางบัวใหญ่ แทน พร้อมงดเดินขบวนรถท้องถิ่น 2 ขบวนที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย ❀❀❀ นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนเส้นทางขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ ช่วงชุมทาง

แก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่ ไปใช้เส้นทางช่วงชุมทางแก่งคอย-นครราชสีมา-ชุมทางบัวใหญ่ แทน ❀❀❀ ตรวจสอบเบื้องต้นเส้นทางรถไฟช่วง สทล. 296/5-297/7 สถานีบ้านเหนือจตุรพักตรพิมาน-จตุรัส เสียหายเล็กน้อยเมื่อน้ำลดจะเข้าซ่อมแซมอัดหินได้ ส่วนช่วง สทล.352/13-14 สถานีบ้านเหนือ-หนองหลวง เสียหายมากหินบนทางรถไฟถูกพัดไปกับกระแสน้ำและระบบอาณัติสัญญาณเสียหาย ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน ๙ ๙ ๙ ❀❀❀ ปิดท้ายกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564” สำรวจวันที่ 20-23 ก.ย. รวม 2,018 หน่วยตัวอย่าง ❀❀❀ เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.61 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 17.54 ระบุว่า เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะมีความรู้ความสามารถ มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ดี ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ❀❀❀ อันดับ 3 ร้อยละ 11.15 เป็น คุณหญิงสุชาโรจน์ เกตุราพันธ์ เพราะเคยบริหารงานได้ดี มีผลงานโดดเด่น ใส่ใจประชาชนและมีประสบการณ์การทำงาน อันดับ 4 ร้อยละ 11.05 เป็น นายพิชิต ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นนักบริหารงานที่ดี มีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล และมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน อันดับ 5 ร้อยละ 9.07 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ บริหารงานอย่างตรงไปตรงมาและมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ❀❀❀ เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 30.82 ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย อันดับ 2 ร้อยละ 22.50 พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 15.11 พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 9.51 พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 7.78 พรรคประชาธิปัตย์... ❀❀❀

นายสปีด

transport@dailynews.co.th